

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๖๓๔

๓๐๗ ๖๖-๑

๑ ๙๑๖๕

๑๖-๓๕

สลด.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๘๖๗๘๑/๖๕

๑ ก.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๐๓๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

จากเดิม “ในกรณีที่การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย”

เป็น “ในกรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย โดยยกเว้นหน่วยงานของรัฐ หรือโครงการบางประเภทที่ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน ดังนี้

๑. โครงการเพื่อสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
๒. โครงการที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ พันธุ์ระบบนิเวศป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. โครงการเพื่อการจัดที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
๔. โครงการที่เข้าใช้พื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและมติคณะรัฐมนตรี

/เมื่อวันที่ ...

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓”  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนโดยให้สำนักงานประมาณจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนนั้น เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อมีการเสนอขออนุญาตให้หน่วยงานของรัฐ หรือโครงการบางประเภทที่ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน เพื่อให้การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระดับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบกับการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทนโดยยกเว้นหน่วยงานของรัฐหรือโครงการบางประเภทที่ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

อย่างไรก็ดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐ ได้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน รวมทั้งทบทวนอัตราค่าปลูกป่าและบำรุงป่า ให้เป็นไปตามอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงานประมาณที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หน่วยงานของรัฐควรมีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรกำหนดแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐